



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการทุน ฯ  
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการทุน ฯ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเลือกสรรผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในประกาศ ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการทุน ฯ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการทุน ฯ ในวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยจะจ้างถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในตำแหน่งดังกล่าว หรือขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการ ว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการทุน ฯ  
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๗	นางสาวอาทิตย์ยา สุริยา	
๒	๐๐๒	นายจิรวัดน์ ช่วยโต	
๓	๐๐๕	นางสาวจิรนุช พรหมใจ	
๔	๐๐๔	นางสาวนลนีย์ เหมจรัสพงศ์	
๕	๐๐๑	นางสาวกัญญาภัทร เป็งสม	
๖	๐๐๖	นางสาวเพ็ญภา ลูวอ	
๗	๐๐๘	นางสาวนราภรณ์ ศรีโท	